

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.64 กลับมาแข็งค่าจากแรงขายดอลลาร์ จับตากอง.ส่งสัญญาณทิศทางดอกเบี้ย

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 พ.ค. 2566)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้า นี้อยู่ที่ 34.64 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวแข็งค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 34.80 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวใน ทิศทางเดียวกับภูมิภาคและตลาดโลก เนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าตามบอนด์ยีลด์ที่ปรับตัวลงมา ทำให้มีแรงขาย ดอลลาร์ออกมาเพื่อทำกำไร

โดยวันนี้ตลาดรอดูความคืบหน้าการขยายเขตแดนหนี้ของสหรัฐ ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหา ขณะที่ราคา ทองคำปรับตัวสูงขึ้น 13 ดอลลาร์/ออนซ์ อาจมีแรงส่งออกบ้าง

ส่วนการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันนี้คาดว่าจะมีมติปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% ไปสู่ ระดับ 2% แต่ต้องรอดูว่าจะส่งสัญญาณต่อทิศทางดอกเบี้ยในอนาคตอย่างไร จากเดิมที่มีแนวโน้มทยอยปรับขึ้น ขณะที่ตลาดเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก เนื่องจากเงินเฟ้อลดลงแล้ว

"บาทแข็งค่าจากเย็นวานนี้ หลังดอลลาร์อ่อนค่าลงตามบอนด์ยีลด์ เนื่องจากมีแรงขายดอลลาร์ออกมาเพื่อทำ กำไร" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงินประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 34.50 - 34.80 บาท/ดอลลาร์

THAI BAHT FIX 3M (30 พ.ค.) อยู่ที่ระดับ 1.83197% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 2.06375%

* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ 139.79 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 140.23/26 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ 1.0730 ดอลลาร์/ยูโร จากเมื่อเช้าที่ระดับ 1.0719/0723 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 34.809 บาท/ ดอลลาร์
- คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยตลาด คาดว่ารอบนี้กนง.จะมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% สู่ระดับ 2.00% รวมทั้งการปรับประมาณการตัวเลข เศรษฐกิจและความเห็นต่อทิศทางเศรษฐกิจไทย
- ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบการรายงานตัวเลขหนี้สาธารณะ ล่าสุด ณ สิ้นเดือน มี.ค.66 มี สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ณ วันที่ 31 มี.ค. 66 อยู่ที่ระดับ 61.30% ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้ สาธารณะที่คณะกรรมการบริหารนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนด
- ที่ประชุม ครม. ได้มีการหารือถึงความเข้มแข็งของฐานะการเงินของไทย สิ่งที่กระทรวงการคลังรายงาน ข้อมูลไทยมีสถานะการเงินการคลังที่เข้มแข็ง ยิ่งหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่างมีความมั่นใจ แต่มีข้อสังเกต คือ หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือพิทช์เรทติ้งส์ วิเคราะห์สถานการณ์ความไม่แน่นอนทาง ด้านการเมืองไทยใน เวลานั้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งในการจัดเรตติ้งไทยในระยะสั้น

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือ โดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในช่วงที่รัฐบาลเปิดประเทศได้มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนจากยอดเงินค่านำเข้ามูลค่าเพิ่ม (แวต) ที่เพิ่มขึ้นมาก โดยปี 2565 กรมได้คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวไปแล้วจำนวน กว่า 423,000 ราย คิดเป็นวงเงิน 1,200 ล้านบาท ส่วนปี 2566 นี้ แนวโน้มการท่องเที่ยวได้ฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งกรมประเมินยอดการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะปรับเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยในช่วง ม.ค.-มี.ค.2566 กรมได้คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวไปแล้วจำนวน กว่า 273,000 ราย วงเงินกว่า 700 ล้านบาท

- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (30 พ.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาสภาองเกรสสหรัฐเตรียมลงมติร่างกฎหมายการขยายเพดานหนี้

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคาร (30 พ.ค.) เนื่องจากการอ่อนค่าของดอลลาร์และการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยหนุนตลาด ขณะที่นักลงทุนจับตาสภาองเกรสสหรัฐลงมติร่างกฎหมายปรับเพิ่มเพดานหนี้

- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลง ขณะที่นักลงทุนจับตาค่าการลงมติของสภาองเกรสต่อร่างกฎหมายขยายเพดานหนี้

- สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะโหวตร่างกฎหมายดังกล่าวในวันพุธที่ 31 พ.ค. ก่อนที่จะส่งต่อเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาสหรัฐ และหากวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ก็จะส่งต่อไปให้บ.ไอบีเดนลงนามเป็นกฎหมายเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยกระบวนการผ่านกฎหมายดังกล่าวจะต้องเสร็จสิ้นก่อนเสันตายนวันที่ 5 มิ.ย. มิฉะนั้นสหรัฐจะเผชิญกับการผิดนัดชำระหนี้ครั้งประวัติศาสตร์

- นักลงทุนจับตาค่าข้อมูลแรงงานของสหรัฐในสัปดาห์นี้ โดยในวันนี้ สำนักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐ จะเปิดเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) ประเดือนเม.ย. ส่วนในวันพฤหัสบดี ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ่ง อิงค์ (ADP) จะเปิดเผยตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ค. และกระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สำหรับในวันศุกร์นี้ กระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนพ.ค.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้